

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 พฤษภาคม 2554

วันนี้ (วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เรื่อง การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ตอบข้อหารือ

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ ขอมูล ณ วันที่)12 พฤษภาคม 2554)

เรื่อง ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และแนวโน้มเดือน พฤษภาคม 2554

*เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณาดูตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000*

1. เรื่อง การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

พระราชกฤษฎีกายกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ.2554 ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอนที่ 33 ก วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยได้

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 3 ฉบับดังต่อไปนี้ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

- 2.1 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา .ศ.พ (.. ฉบับที่)
- 2.2 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งศ.พ (.. ฉบับที่)
- 2.3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (.. ฉบับที่) ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับได้ประกาศในศ.พ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม128 ตอนที่ 36 ก วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 14 พฤษภาคม 2554

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม 4 ฉบับ ดังนี้

- 3.1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ.2554
- 3.2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
- 3.3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 3.4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาดลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎหมายดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 37 ก วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 14 พฤษภาคม 2554

2. เรื่อง ตอบข้อหารือ

คณะรัฐมนตรีรับทราบ เรื่อง ตอบข้อหารือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร รวม 5 ข้อ นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 46/2554
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 แล้ว มีความเห็นดังนี้

กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี เช่น การ
ใช้รถกันกระสุน และการใช้บุคลากรของรัฐซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย ใน
กรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปกระทำการกิจยังสถานที่ต่าง ๆ นอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการ เช่น เดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น จะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า
หากเป็นการกระทำการกิจในอำนาจหน้าที่ทางราชการตามปกติให้ใช้เท่าที่จำเป็น
และให้ใช้ดุลพินิจเป็นกรณี ๆ ไป แต่กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อเดินทางไป
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นั้น พึงหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนได้

กรณีนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือองค์ปาฐกในการสัมมนาหรือประชุม
ทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสมาคมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีการ
รับประทานอาหารว่างหรือเป็นการพูดคุยในระหว่างรับประทานอาหาร (Dinner
Talk) โดยผู้จัดสัมมนาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า หากการ
ดำเนินการไม่เป็นการหาเสียงเลือกตั้ง ก็สามารถกระทำได้แต่กรณีที่มีการจัดให้
พูดคุยในระหว่างรับประทานอาหาร (Dinner Talk) พึงหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจ
เป็นเหตุให้ถูกร้องคัดค้านได้

กรณีการประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการที่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 หากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสนใจ
จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมิได้รับเชิญ จะส่งผลกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมการประชุม มิได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อนึ่ง การเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องระมัดระวังมิให้
มีการกระทำใด ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่

ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

กรณีรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเปิดงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ทำการของ รัฐตามโครงการต่าง ๆ จะกระทำได้น้อยเพียงใด หรือไม่ เห็นว่า หากเป็นการกระทำภารกิจในอำนาจหน้าที่ทางราชการตามปกติ เท่าที่จำเป็นโดยไม่มีการหาเสียง และไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ย่อมสามารถทำได้

กรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและติดตามงานในต่างจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งอาจมีการ พบปะกับกลุ่มต่าง ๆ จะกระทำได้อหรือไม่ เห็นว่า ควรถือแนวปฏิบัติเหมือนประเด็นข้อหารือที่ 4

3. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น พร้อมสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) ดังนี้

สรุปสถานการณ์วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2554)

สถานการณ์วาตภัย ในช่วงวันที่ 1 เมษายน -10 พฤษภาคม 2554 เกิดพายุลูกเห็บ ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 39 จังหวัด 126 อำเภอ 237 ตำบล 866 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ดาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ ลำปาง ลำพูน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว และจังหวัดพังงา บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 18,408 หลัง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (กาฬสินธุ์ เสียชีวิตจากฟ้าผ่า.ยางตลาด จ.อ)

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อปพรอาสาสมัคร และหน่วยงานที่ .อส .
เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น และเร่งสำรวจความ
เสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับ
ความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ต่อไป

สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร
ที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ เป็นเครื่อง
อุปโภค ได้แก่ หม้อ กระทะ ทัพพี จาน ช้อน ชันน้ำ เสื้อ มุ้ง ผ้าห่ม
ผ้าขาวม้า และผ้าถุง ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายดิศธร วิชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประสงค์ พิฑูรกิจจ่า
เลขาธิการมูลนิธิ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 343 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่า
สิ่งของสงเคราะห์ทั้งสิ้น 451,885.66 บาท

สถานการณ์สำคัญอื่นๆ (ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2554)

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำล้นตลิ่ง ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง รวม 4
จังหวัด ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้ว ดังนี้

จังหวัดลำปาง เกิดฝนตกหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยมี
ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด วัดได้ 191.2 มม.ที่อำเภอเมืองลำปาง ทำให้เกิดน้ำป่า .
ไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ 9 อำเภอ 30 ตำบล 141 หมู่บ้าน ได้แก่
อำเภอเมืองลำปาง แจ้ห่ม แม่พริก เกิน เสริมงาม สบปราบ เมืองปาน แม่ทะ และ
อำเภอแม่เมาะ
การให้ความช่วยเหลือ

จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบถุงยังชีพ 500
ชุด

ศบภ .มทบ .32 ได้จัดกำลังพล 50 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎรในการขนย้าย
สิ่งของในพื้นที่

จังหวัดลำพูน เกิดฝนตกหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยมี ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด วัดได้ 134.5 มม.ที่อำเภอลี้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก . และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอลี้ 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลดงดำ นาทราย ลี้ ศรีวิชัย แม่ตื่น ป่าไฟ และตำบลแม่ลาน การให้ความช่วยเหลือ

จังหวัดลำพูน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้ส่งเรือท้องแบน จำนวน 10 ลำ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2554 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน สายอำเภอลอง แพร่ พื้นที่อำเภอลอง บริเวณกิโลเมตรที่ -20 สาเหตุจากถนน ขวางทางน้ำทำให้น้ำระบายไม่ทัน

จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 19.00 น.ได้เกิดน้ำเอ่อ . ล้นจากแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย ที่ตำบลปากพระ จำนวน 2 จุด เป็นเหตุให้คั่นกันตลิ่งพัง เสียหาย ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โรงเรียนพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 25 ครัวเรือน 75 คน การให้ความช่วยเหลือ

- 1) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์การบริหารส่วน ตำบลปากพระ สนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 10 ลำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- 2) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 15 นาย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนเมือง สุโขทัย 15 นาย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 นาย สมาชิก อปพร . 25 นาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 8 นาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ร่วมกับชาวบ้านได้ทำอาหารเลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่มาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้จัดตั้งเต็นท์ที่พัก ชาวบ้านพร้อมอพยพผู้ประสบภัยและอำนวยความสะดวกด้านอุปโภค/ บริโภค

จังหวัดระนอง เมื่อเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เกิดดินเลื่อนไหล ทับเส้นทางถนน ช่วงบ่อน้ำร้อนทักชะวาริน หาดส้มแป้น ก - ัดขวางทางจราจร 1 ช่องทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ได้ประสานให้สำนักงาน ทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ดำเนินการแก้ไขตัด ดินออกและล้างพื้นถนน ปัจจุบันรถสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 10.00 น.

สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทรงโปรดให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เจริญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ยามยาก (ภาฯ) สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 800 ถุง ภายแต่พระภิกษุสงฆ์ 20 รูป ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และมอบเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรที่บ้านพังทลายหลัง จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

* อนึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่)10 - 18 พฤษภาคม 2554 จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.11 น แผ่นดินไหวบนบก ขนาด .4.0 ริกเตอร์ บริเวณประเทศพม่า ศูนย์กลาง 43 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่อื่นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.55 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด .7.0 ริกเตอร์ บริเวณหมู่เกาะลอร์ดส์ มหาสมุทรแปซิฟิก ความลึก 21 กิโลเมตร เวลา 21.32 น เกิดแผ่นดินไหว ในทะเล ขนาด .5.2 ริกเตอร์ บริเวณทะเลโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 10 กิโลเมตร และเวลา 22.26 น เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด .5.4 ริกเตอร์ บริเวณมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ความลึก 43 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.28 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด .5.0 ริกเตอร์ บริเวณมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ความลึก 99 กิโลเมตร และเวลา 14.45 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด .5.2 ริกเตอร์ บริเวณฮัลมาฮัลลา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 105 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.41 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด .4.9 ริกเตอร์ บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 45 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 เวลา 04.43 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด .5.1 ริกเตอร์ บริเวณเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 10 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 04.08 นเกิดแผ่นดินไหวในบนบก ขนาด 6.1 ริกเตอร์ บริเวณชายแดนประเทศอัฟกานิสถาน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 01.37 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด . 6.5 ริคเตอร์ บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน เวลา 06.25 นเกิดแผ่นดินไหวใน . ทะเล ขนาด5.4 ริคเตอร์ บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน และเวลา 09.35 น . เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด5.0 ริคเตอร์ บริเวณหมู่เกาะชวา ประเทศ อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 07.14 น เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด . 6.2 ริคเตอร์ บริเวณตอนใต้ของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 57 กิโลเมตร

4. เรื่อง ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และแนวโน้ม เดือนพฤษภาคม 2554

คณะรัฐมนตรีรับทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และ แนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2554 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน ดังนี้

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนเมษายน 2554 **เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา** พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร **สูงขึ้น** ร้อยละ 22.28 โดยสินค้าสำคัญที่ ราคาสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย มันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้น เนื่องจาก ปัญหาขาดแคลนธัญพืชโลก ทำให้ มีความต้องการใช้เพื่อทดแทนธัญพืชอื่นมากขึ้น สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้น เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ทำให้กำลังซื้อของตลาดหลัก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ยางพารา ราคาสูงขึ้น เนื่องจาก การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้ปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ปาล์มน้ำมัน ราคา สูงขึ้น เนื่องจาก คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้โรงงาน สกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 17 ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม ละ 6 บาท สำหรับ สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัว สูงขึ้น และความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทำให้ผลผลิตลดลง **เมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนที่ผ่านมา** ดัชนีราคา **สูงขึ้น** ร้อยละ 5.54 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย ยางพารา ราคาสูงขึ้น เนื่องจาก ในช่วงเดือน มีนาคม ประเทศญี่ปุ่น ประสบสึนามิ ทำให้ราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM ปรับตัวลดลง และเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายเดือนมีนาคม ต่อเนื่องต้นเดือนเมษายน ประกอบกับ ผลผลิตในเดือนเมษายน ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงย่างผลัดใบ สุก ร และใ ก่เนื้อ ราคา สูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลง จากสภาพอากาศที่ร้อนและแปรปรวน และไข่ไก่ ราคา สูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และแปรปรวน และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ส่วน **สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง** ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความขึ้น 14-15% ราคาลดลง เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีฝนตก และปัญหาเพลิงระบาตใน บางพื้นที่ ทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลง เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่

ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกลดลง **ในเดือนพฤษภาคม 2554** คาดว่า ดัชนีราคาจะปรับตัวลดลง เนื่องจากสินค้าสำคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร **เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิต ลดลง** ร้อยละ 14.87 สินค้าสำคัญที่ผลผลิต **ลดลง** ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 14-15% ส่วนสินค้าที่ผลผลิต **สูงขึ้น** ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา สับปะรด โรงงาน และ**เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิต ลดลง** ร้อยละ 34.96 สินค้าสำคัญที่ผลผลิต **ลดลง** ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15% และ ยางพารา สินค้าสำคัญที่มีผลผลิต **สูงขึ้น** ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สุกกร และ ไก่เนื้อ **ในเดือนพฤษภาคม 2554** คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา เพราะมีผลผลิตสินค้าสำคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก

ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด เงาะ และลิ้นจี่ คิดเป็นร้อยละ 13.41 11.03 30.70 22.79 18.43 และ 63.95 ของผลผลิตทั้งหมดตามลำดับ
